

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 20 เมษายน 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4429

Col.Inch: 20.68 Ad Value: 18,612

หัวข้อข่าว: ผู้ค้าลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร

หน้า: 11(บนขวา)

PRValue (x3): 55,836

คลิป: ชาว-ดำ

ผู้ค้าลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังหารือร่วมกับสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยรวมกันกว่า 70% ของผู้ผลิตปุ๋ยทั้งหมด เช่น บ.เจียไต๋ จำกัด บริษัท ไทย เซ็นทรัล เคมี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เพื่อขอความร่วมมือในการปรับลดราคาปุ๋ยเคมี ซึ่งปุ๋ยเคมีถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกข้าวฤดูกลาง 2559/60 ที่จะเริ่มเพาะปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป โดยระบุว่าผู้ผลิตตอบรับให้ความร่วมมือปรับลดราคาปุ๋ยเคมีลง จากก่อนหน้านี้ได้ให้ความร่วมมือปรับลดราคาลงมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมามากแล้ว 2 ครั้ง เนื่องจากปัจจัยราคาน้ำมันในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนที่เริ่มทรงตัวไม่ได้อ่อนค่าเหมือนช่วงก่อนหน้านั้น โดยได้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 35.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลต่อราคานำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศไม่ได้มีราคาสูงขึ้น

ทั้งนี้การปรับลดราคาปุ๋ยสำหรับปลูกข้าว ปลูกปาล์ม ยางพารา และปุ๋ยสำหรับข้าวโพด และมันสำปะหลัง รวม 11 สูตร แบ่งเป็นปุ๋ยข้าว 4 สูตร ลดราคาเฉลี่ย 8-15% โดยเฉพาะสูตร 46-0-0 ที่เกษตรกรใช้กันจำนวนมาก ปรับลดลงอีก 30 บาท เหลือ 565 บาทต่อกระสอบ 50 กิโลกรัม ปุ๋ยยางพารา ปรับลดราคา 3 สูตรเฉลี่ย 7-11% หรือปรับราคาลง 45-60 บาทต่อกระสอบ ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ปรับลดราคาลง 2 สูตร ประมาณ 8% หรือเฉลี่ยประมาณ 50-65 บาทต่อกระสอบ และปุ๋ยข้าวโพดกับปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลัง อีก 2 สูตร ปรับลดลงอีก 10 บาทต่อกระสอบเฉลี่ยลดลงสูงสุด 15% แต่หากรวมการปรับลดราคาลงในช่วง 2 ครั้งที่ผ่านมาเท่ากับว่าราคาปุ๋ยโดยเฉลี่ยลดลงสูงสุด 17%

นายเปศลศักดิ์ ประภาสเมธัย นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ส่งผลให้ยอดขายลดลงถึง 30% กัดต้นให้มูลค่าตลาดรวมทั่วประเทศลดลงจาก 7 หมื่นล้านบาทเหลือเพียง 5.5 หมื่นล้านบาท หรือลดลงไปจากปกติ 1.5 หมื่นล้านบาท แต่ก็ยินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เพราะเข้าใจว่าสภาพเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องร่วมมือกันช่วยเหลือเกษตรกร อย่างไรก็ตามราคาที่ปรับลดลงจะมีผลในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเก่าค้างอยู่ และต้องให้เวลาปรับตัวด้วย เรื่องราคาที่ตกลงกับกระทรวงพาณิชย์เป็นราคาจำหน่ายที่หน้าโรงงาน แต่หากขนส่งไประยะทางไกลก็ต้องบวกค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่นทางภาคใต้จะมีค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 60 บาทต่อกระสอบ

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าวถึงกรณีนี้ที่ประชาชนและเกษตรกรยังคงวิตกกังวลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีราคาค่อนข้างสูง และต้องการให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาติดตามและตรวจสอบราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด แต่จากการที่ได้ติดตามราคาสินค้าโดยรวมขณะนี้ หลายรายการมีการปรับลดลง ตามต้นทุนราคาน้ำมัน และห้างสรรพสินค้าก็ใช้วิธีการส่งเสริมการขาย ในการลดราคาสินค้า เพื่อช่วยเหลือ ลดค่าครองชีพให้ประชาชนและกระตุ้นกำลังซื้อ